

Số: /BC-BCĐ

Hương Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội**

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-BCĐ ngày 29/02/2024 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (viết tắt là Ban Chỉ đạo) huyện về tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (viết tắt là Nghị định số 06).

#### **I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ANCT, TTATXH TRÊN ĐỊA BÀN**

Hương Sơn là một xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Lạng Giang, cách trung tâm huyện 08 km, có diện tích rộng, địa hình phức tạp với diện tích trên 37,5 km<sup>2</sup>. Toàn xã có 4.382 hộ với 16.676 nhân khẩu, trên 56% là đồng bào dân tộc thiểu số, có 12 dân tộc anh em chung sống và được phân bố trên 21 thôn. Là địa bàn giáp ranh: Phía Bắc giáp với Minh Sơn, Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Phía Nam giáp với xã Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang; Phía Đông giáp với xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Phía Tây giáp với thị trấn Kép, xã Quang Thịnh, Lạng Giang. Công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn những năm qua được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động trên địa bàn cơ bản được đẩy lùi, ANTT trên địa bàn được đảm bảo. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, Nhân dân trong xã đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là từ khi Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) đã có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, do là địa bàn có đông đồng bào dân tộc, nhận thức về pháp luật trong Nhân dân không đồng đều, địa hình phức tạp, sự giao cắt của các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã là điều kiện để các loại tội phạm hoạt động.

#### **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC**

**1. Kết quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 06: Hình thức, nội dung tổ chức quán triệt, triển khai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công**

Tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 08/10/2014 và Chỉ thị số 02/2015/CT/UBND ngày 08/4/2015 triển khai thực hiện Nghị định số 06. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (*khóa XI*) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới”;...

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ, thông suốt Nghị định số 06 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

**2. Kết quả phân công, phân cấp trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong áp dụng các biện pháp vận động quần chúng; kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ ANTT; huy động, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTT**

**2.1. Phân công, phân cấp trách nhiệm**

Tham mưu cho UBND xã ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, Tổ giúp việc, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

**2.2. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách**

- Cơ quan, tổ chức tham gia công tác bảo vệ ANTT được bảo vệ về danh dự, tài sản; cá nhân tham gia công tác bảo vệ ANTT được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ ANTT có thành tích thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân do tham gia công tác bảo vệ ANTT mà bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù (Căn cứ theo

Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 quy định về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia); cá nhân bị chết do trực tiếp tham gia công tác bảo vệ ANTT thì được xem xét công nhận là liệt sĩ, nếu bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thì được xem xét để hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (Căn cứ theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng).

Từ năm 2014 đến nay, không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào do tham gia công tác bảo vệ ANTT mà bị tổn hại về danh dự hay bị thương.

### ***2.3. Kinh phí bảo đảm thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTT***

Kinh phí được bố trí từ Ngân sách nhà nước theo quy định Điều 36, 37, 38 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (gọi tắt là Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015); đóng góp, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTT được thực hiện theo quy định của pháp luật.

### **3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT**

- Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; tăng cường xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín, lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, tập trung tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong đảm bảo ANTT.

- Nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền. Vận động quần chúng bảo vệ ANTT được thực hiện bằng hình thức công khai hoặc bí mật, vận động rộng rãi, vận động tập trung hoặc vận động cá biệt.

+ Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tham gia cảm hóa, giáo dục những người vi phạm pháp luật tại địa đình, cộng đồng dân cư. Tổ chức các đợt tập trung vận động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án, vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở... Từ năm 2014 đến nay đã tổ chức triển khai 18 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán và bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, đã huy động sự tham gia của 14.000 lượt quần chúng nhân dân tham gia, phối hợp bắt 01 đối tượng có lệnh truy nã.

+ Đã đăng 75 video, 800 lượt tin bài tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng... trên trang Zalo Công an xã và phát trên Đài truyền thanh xã, thôn; dán 310 áp phích phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại nhà văn hóa các thôn; phát 4.460 tờ rơi đảm bảo an toàn PCCC đến các hộ gia đình trên địa bàn xã.

+ Thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục, kiểm danh kiểm diện trên 1.000 lượt đối tượng án treo, bị can, bị cáo đang có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

+ Phối hợp tổ chức 12 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC; 10 Hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với “Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”; lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào 120 cuộc giao ban tháng giữa Đảng ủy, UBND xã và trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã.

#### **4. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.**

- Tăng cường rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình, tổ chức quần chúng theo Hướng dẫn số 3204/HD-BCĐ ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban Chỉ đạo) tỉnh về xây dựng, duy trì, nhân rộng, kết thúc, thanh loại mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia tuyên truyền, nắm tình hình, tuần tra, trực chốt bảo đảm ANTT; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Củng cố, duy trì 21 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở; xây dựng mới 21 mô hình “thôn an toàn về ANTT và PCCC”; 01 mô hình “Công trường đảm bảo ANTT và ATGT”, 01 mô hình “Nâng cao chất

lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã Hương Sơn”, 02 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC và kiểu mẫu về ANTT”; 01 mô hình “Tổ liên kết về ANTT giữa 06 thôn trên địa bàn xã Hương Sơn”, 01 mô hình Camera an ninh.

- Thường xuyên thông báo phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

#### **5. Công tác chỉ đạo phối hợp giữa lực lượng Công an với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức thành viên trong triển khai công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT**

- Hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Công an xã với Khối Dân vận Đảng ủy; chú trọng hướng dẫn, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp trong nội bộ Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” gắn với Công an xã “Thân thiện - Phục vụ - Kỷ cương”.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; Đề án số 01/ĐA-CCB ngày 20/12/2021 của Hội Cựu chiến binh tỉnh về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang trong hoạt động tự quản bảo đảm ANTT từ cơ sở, giai đoạn 2022-2025”.

- Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTT với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác do Đảng, Nhà nước và các ban, ngành, đoàn thể phát động; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT” (19/8), “Ngày Truyền thống công tác Dân vận” (15/10) và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11) với nội dung thiết thực, phù hợp với thực tế tại cơ sở.

#### **6. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT**

Hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đánh giá những

kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của năm tiếp theo. Đồng thời bình xét, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn ANTT, nhất là những gương quần chúng dũng cảm, mưu trí, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ năm 2014 đến nay đã đề xuất hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng đối với 50 lượt tập thể, 300 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

### **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

#### **1. Ưu điểm**

Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nhận được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, sự tham gia tích cực của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và Nhân dân, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, Nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Nhờ đó tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục được kiềm chế; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện khá tốt; ANCT, TTATXH tiếp tục được giữ vững; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

#### **2. Hạn chế**

Tuy nhiên công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH đôi lúc còn bộc lộ những hạn chế nhất định, như:

- Công tác phối hợp giữa Công an, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền phòng chống tội phạm còn chưa được thường xuyên, liên tục, làm hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm đạt được có phần hạn chế.

- Một số mô hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động chưa hiệu quả, còn manh tính hình thức.

#### **3. Nguyên nhân của hạn chế**

- Nguyên nhân khách quan:

Do các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng những người nhẹ dạ, cả tin, ít hiểu biết về chính trị và pháp luật lôi kéo hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật và phạm tội.

Địa bàn xã rộng, giáp danh các xã có địa bàn trọng yếu, không đảm bảo về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

- *Nguyên nhân chủ quan:*

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của một số bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan, có tâm lý coi đây là nhiệm vụ riêng của ngành Công an.

Kinh phí chi cho hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn hạn chế, chủ yếu là nguồn xã hội hóa.

Năng lực, chuyên môn nghiệp vụ một số Công an viên còn hạn chế; chế độ phụ cấp đối với lực lượng Công an viên thôn thấp, chưa đảm bảo điều kiện cho hoạt động về yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

#### **4. Bài học kinh nghiệm**

***Một là: Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo***

Tham mưu cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ, MTDC thực hiện công tác phòng, chống tội phạm lồng ghép trong nội dung chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động cụ thể trong năm và hàng tháng để tổ chức thực hiện đưa vào làm một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm, tạo ra một phong trào thi đua giữa các thôn, tổ liên gia, các gia đình trong đánh giá, bình xét, động viên khen thưởng. Xác định công tác đảm bảo ANTT là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò gương mẫu tiên phong trong phòng, chống tội phạm ngay từ trong gia đình, nơi cư trú của mỗi cán bộ, đảng viên.

Kịp thời nắm bắt tình hình, dự báo hình hình, ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT tới lãnh đạo các thôn, sát sao chỉ đạo nội dung về đảm bảo ANTT trong các Hội nghị giao ban tháng, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém để các thôn rút kinh nghiệm quan tâm thực hiện.

***Hai là: Tổ chức kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở***

Khảo sát đánh giá toàn bộ chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn các thôn đặc biệt là chất lượng, năng lực trình độ cán bộ, hiệu quả hoạt động trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng ủy, UBND có biện pháp củng cố điều động luân chuyển, bố trí, sắp xếp lại cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác nói chung và công tác phòng, chống tội phạm nói riêng.

Tiếp tục kiên toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của BCD phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

**Ba là: Sát sao chỉ đạo công tác phối hợp giữa CA với MTTQ, BCH Quân sự xã, các ban, ngành, đoàn thể phải gắn bó chặt chẽ, thường xuyên liên tục** để từ đó tìm ra được những con người hạt nhân ưu tú, động viên thuyết phục tham gia vào các mô hình của thôn, của xã, như Hội viên hội CCB, thông qua Chủ tịch Hội, qua chi hội trưởng để tìm chọn ra những hội viên tích cực; Qua BCH Quân sự xã tìm chọn được những đồng chí dân quân tích cực, có tình thần trách nhiệm cao, tuổi đời phù hợp...tù đó tiếp cận, thuyết phục tham gia các mô hình về ANTT tại cơ sở.

**Bốn là: củng cố tăng cường năng lực của lực lượng Công an**

Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, chế độ chính sách cho lực lượng Công an, đặc biệt là chính sách đãi ngộ, thù lao, động viên khuyến khích lực lượng Công an xã trong thực thi nhiệm vụ, từng bước đầu tư trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã bảo đảm thực hiện công tác.

Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực trình độ ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử của lực lượng Công an xã, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Từ đó lôi cuốn được quần chúng tích cực ở các thôn.

**Năm là: Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở**

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan về tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Phát huy tốt vai trò của các phương tiện truyền thông để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng, chống và hỗ trợ các lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, nhất là tổ chức quần chúng “tổ tuần tra an ninh” tại các thôn, các tổ hòa giải tổ tự quản, thực hiện phong trào thi đua “Học tập, đuổi kịp, vượt qua các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT”.

**Sáu là: Thường xuyên xây dựng uy tín, hình ảnh thân thiện của cán bộ Công an trong lòng Nhân dân**



- Mỗi cán bộ Công an xã cần có tính gương mẫu, tinh thần nhiệt huyết, cần mẫn, trách nhiệm, gần gũi, có thái độ hòa đồng, cởi mở với Nhân dân. Từ đó tạo ra được uy tín cá nhân đối với mỗi thành viên trong các thôn.

- Mỗi cán bộ Công an xã cần làm tốt công tác vận động quần chúng, dành thời gian gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và thậm chí chịu phân thiệt về mình để họ thấy được đức hi sinh vì lợi ích của Nhân dân.

- Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực trong phát hiện, điều tra, bắt giữ tội phạm. Có chính sách bảo vệ, hỗ trợ tập thể, cá nhân bị thương, hi sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI**

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết số 148-NQ/TU của Bộ Chính trị ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 về việc phối hợp giữa Ban chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Kiểm lâm địa bàn và các đơn vị quân đội cấp tiểu đoàn, đại đội đứng chân trên địa bàn trong hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ;...

2. Phối hợp với Khối Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT theo chương trình kế hoạch đã ký kết; trọng tâm là tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT; vận động các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt “Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng, phối hợp tuyên truyền, vận động giải quyết có hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư, dòng họ, cơ quan, đoàn thể, nhất là người cao tuổi, cán bộ hưu trí tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở.

3. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã

hội, tạo cơ sở để thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ.

4. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, duy trì, nhân rộng mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở có hiệu quả; đề xuất thanh loại những mô hình hoạt động kém hiệu quả.

5. Thường xuyên củng cố, kiện toàn xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

#### **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Đề xuất cấp trên quan tâm hỗ trợ chế độ phụ cấp đối với lực lượng bán chuyên trách làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở và kinh phí chi cho hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

*Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, Ban chỉ đạo xã trân trọng báo cáo./.*

#### **Nơi nhận:**

- BCD huyện (để báo cáo);
- Thành viên BCD xã;
- Lưu: VP.

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Vũ Văn Báo**